

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๗๑/๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๑๙/๒๕๖๗

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา อินทร์สุวรรณ เป็นมารดาของเด็กชายภัทรกร อินทร์สุวรรณ ซึ่งป่วยเป็นโรคออทิสติกแต่กำเนิด มีปัญหาด้านร่างกาย พัฒนาการและสติปัญญา ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ ขอให้ศาลสั่งให้เด็กชายภัทรกรเป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาล นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ได้ความว่า นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา อินทร์สุวรรณ อายุ ๕๕ ปีเศษ เป็นมารดาของเด็กชายภัทรกร อินทร์สุวรรณ นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เด็กชายภัทรกร อินทร์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ปัจจุบันอายุ ๑๘ ปีเศษ เป็นบุตรนางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา อินทร์สุวรรณ กับนายณัฐภพ หรือสมจิตร วงศ์โคคุ้ม ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เด็กชาย หรือ นายภัทรกร เป็นโรคออทิสติก แต่กำเนิดมีปัญหาด้านร่างกาย พัฒนาการและสติปัญญา ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคออทิสติก ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จำเป็นต้องมีคนคอยดูแล และได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ ประเภทความพิการ ทางออทิสติก ปัจจุบันนางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา และนายณัฐภพหรือสมจิตร ช่วยกันเลี้ยงดูดูแล เด็กชายภัทรกรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพร่างกายและ พัฒนาการทางสมอง ทำให้เด็กชายภัทรกร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา ประกอบอาชีพรับราชการ จึงมีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ แต่ต้นสังกัดแจ้งว่า หากเด็กชายภัทรกรบรรลุนิติภาวะแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกได้

เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งว่า เด็กชายภัทรกรเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลนางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา จึงจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล พิจารณาแล้ว เห็นว่า อาการของ เด็กชายภัทรกร อินทร์สุวรรณ ดังกล่าว เข้าลักษณะบุคคลไร้ความสามารถ นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา อินทร์สุวรรณ เป็นมารดาของเด็กชายภัทรกร และเป็นผู้ดูแลเด็กชายภัทรกร มาโดยตลอด และไม่มีบุคคลใดคัดค้าน เห็นควรให้ นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา เป็นผู้อนุบาล เด็กชายภัทรกร

จึงมีคำสั่งว่า เด็กชายภัทรกร อินทร์สุวรรณ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวชลกรณ์ หรืออารีสา อินทร์สุวรรณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ศรัณย์รัฐ ศรัณยสุนทร

ผู้พิพากษา